

ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ ๑

ณ เมืองนิอากาตะ ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

๑. ญี่ปุ่นได้จัดให้มีการประชุมในระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและอาหารเป็นครั้งแรกของเอเปค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของสมาชิกเอเปคในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกันเรื่อง ความมั่นคงอาหารอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในแง่การผลิตอย่างยั่งยืนและการลดอุปสรรคทางการค้าของสินค้าอาหาร ในภูมิภาค ซึ่งสมาชิกเอเปคได้ร่วมกัน **รับรองปฏิญญานิอากาตะว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค** เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยสาระสำคัญของปฏิญญานิอากาตะฯ ได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงอาหาร รวม ๒ เป้าหมายหลัก ได้แก่ (๑) การพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นการให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ลดความอดอยากหิวโหยและสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และการทำงานร่วมกันเพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบของภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (๒) การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน การค้าและการตลาด เป็นการอำนวยความสะดวกด้านการค้าอาหารและสินค้าเกษตร การรักษาความเชื่อมั่นด้านการตลาดเพื่อจัดการปัญหาความผันผวนและความไม่แน่นอนของราคาสินค้าและเพื่อสร้างความมั่นใจในตลาดเกษตรระหว่างประเทศ และการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาห่วงโซ่อาหาร

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ได้กล่าวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จะต้องมียุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย ๒ ประการ คือ เรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โดยการพัฒนาระบบชลประทาน เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในด้านเทคโนโลยีการเกษตร และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยกลุ่มเป้าหมายจะดำเนินการทั้งเกษตรกรรุ่นปัจจุบันและเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อม นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้กล่าวสนับสนุนในหลักการของหลักการสำหรับลงทุนภาคเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agricultural Investment: RAI) ที่ยกร่างโดย FAO UNCTAD และ World Bank เนื่องจากมีความสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศของไทย และเชื่อว่าการลงทุนจากต่างประเทศจะเกิดประโยชน์ในแง่ของการถ่ายทอดเทคโนโลยี เงินทุน และการจ้างงาน แต่ในขณะเดียวกันจะต้องไม่ให้เกิดผลกระทบในเรื่องการถือครองที่ดิน มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม และ ไม่ทำลายวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงความมั่นคงอาหารในประเทศ โดยไทยได้เสนอเรื่องโครงการสำรองในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม เป็นกรณีตัวอย่างเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติในปฏิญญาฯ ดังกล่าว